

Số: 73/TB-MTTQ-BTT

Bình Long, ngày 16 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

**Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
(Tại kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XII)**

Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp;

- Các vị khách mời;

- Các vị đại biểu.

Nhân kỳ họp lần thứ nhất HĐND thị xã khóa XII, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã thông báo đến Kỳ họp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền và tình hình Nhân dân 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

1. Về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

Những tháng đầu năm 2021 Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành viên cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ và chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống các tầng lớp nhân dân trong thị xã từng bước được nâng lên, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ủy ban MTTQ thị xã thành lập các Đoàn Giám sát công tác triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết; công tác xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo; công tác phòng chống dịch Covid 19. Đặc biệt là công tác tham gia tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Phối hợp với Thường trực và 02 Ban của HĐND giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực kinh tế, đất đai, môi trường, khiếu nại tố cáo công dân. Phối hợp với Viện Kiểm Sát nhân dân thị xã kiểm sát việc thực thi theo pháp luật tại một số xã, phường, Nhà tạm giam, tạm giữ Công an thị xã. Qua giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, hướng dẫn những thiếu sót trong quá trình triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND thị xã và các xã, phường tổ chức 01 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thị xã có 405 cử tri dự tham gia phát biểu trực tiếp 48 ý kiến.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, hầu hết những ý kiến kiến nghị cũng như những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri được đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ghi nhận, tiếp thu, giải trình khá thấu tình, đạt lý, tạo thêm niềm phấn khởi và tin tưởng của Nhân dân đối với các đại biểu.

Ủy ban MTTQ thị xã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cơ sở phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền nội dung các cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*"; "*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*"; vận động ủng hộ "*Quý vì người nghèo*", thực hiện bảo đảm phát triển kinh tế- xã hội, ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... bằng các mô hình hoạt động thiết thực cụ thể, như: Phát triển hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, vận động Nhân dân hiến đất đầu tư công trình dân sinh, chỉnh trang đô thị và đảm bảo trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, công tác an sinh xã hội¹...

Từ đầu năm tới nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã đã phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên tham gia góp ý các chương trình, đề án, dự án và các văn bản QPPL ở địa phương có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các ý kiến góp ý của Mặt trận và các tổ chức thành viên được các ngành chuyên môn tiếp thu và chỉnh sửa².

Thực hiện Thông tư liên tịch số: 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN về chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân. Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận TQVN thị xã chủ động phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân thị xã giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã. Kết quả: đã lựa chọn được 15 người để giới thiệu vào Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã, trong tháng 6/2021 sẽ tiến hành hiệp thương theo quy định

2. Tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp:

¹ Mặt trận TQVN thị xã và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 10 đợt có 312 lượt người tham dự, treo 10 băng rôn và biểu ngữ các loại, phát thanh tuyên truyền 30 giờ qua các phương tiện thông tin đại chúng tại cụm loa truyền thanh

² Kết quả đã tham gia đồng góp được 10 văn bản, với 12 ý kiến góp ý bằng văn bản, cụ thể như: Hoạt động phân biện xã hội chủ yếu là tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản luật như: góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Kế hoạch phát triển nghề, công tác xã hội; dự thảo dự thảo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; dự thảo kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Bình Long năm 2021...

Sau khi thành lập Ủy ban bầu cử, căn cứ vào Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND, lịch tiến hành bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã đã xây dựng Kế hoạch và thời gian tiến hành các bước công việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên địa bàn thị xã. Tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc tham gia cuộc bầu cử và giám sát cuộc bầu cử theo đúng kế hoạch đề ra. Xây dựng chương trình nội dung các bước hiệp thương dân chủ theo tiến độ thời gian quy định.

Tổ chức 3 Hội nghị Hiệp thương lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số đại biểu dự kiến được bầu là 30. Tổng số người dự kiến ra ứng cử là 50 người.

Xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra, giám sát được 4 đợt, phối hợp 06 đợt kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở các xã, phường. Qua kiểm tra, các xã, phường đã tổ chức thực hiện các bước công việc tiến hành bầu cử đúng thời gian luật định. Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Ban công tác mặt trận, các cơ quan, tổ chức, ban ngành ở xã, phường tiến hành việc giới thiệu người ứng cử đúng cơ cấu, thành phần được phân bổ.

Tổ chức hội nghị để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và MTTQVN cấp xã, phường về nội dung, thủ tục, cách thức tiến hành giới thiệu người ứng cử. Đến ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử thị xã và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã đã tiếp nhận biên bản các hội nghị và hồ sơ của 57 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã.

Từ ngày 27/3 đến ngày 9/4/2021, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã và Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã. Tổng số cử tri tham dự các hội nghị là 2.323/6.666 cử tri được mời, đạt tỷ lệ bình quân là 34,84%, cử tri được mời. Phối hợp UBMTTQVN tỉnh và UBND thị xã, xã, phường tổ chức 06 hội nghị cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử theo quy định.

Trong các ngày từ 05/5 đến ngày 16/5/2021, Ban Thường trực UBMTTQVN 2 cấp đã phối hợp tổ chức cho người ứng cử viên đại biểu HĐND 02 cấp, gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri được 62 cuộc, có cử tri tham dự, phát biểu 121 ý kiến

Tổ chức 05 đợt giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả: Bầu được 30 đại biểu HĐND thị xã, 04 đại biểu HĐND tỉnh, 03 đại biểu Quốc hội, bầu đúng số lượng, đúng cơ cấu, không có khiếu nại, tố cáo xảy ra

3. Tình hình nhân dân, những kiến nghị với HĐND và UBND thị xã

Trong 6 tháng đầu năm, Nhân dân rất quan tâm và phấn khởi về kết quả Đại hội XIII của Đảng, đại hội Đảng các cấp và kết quả bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hy vọng một nhiệm kỳ mới có những sự đổi mới, sáng tạo, bứt phá, sớm đưa thị xã đi lên, phát triển bền vững.

Tuy nhiên, người dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về tình hình đại dịch covid-19... Trước tình hình đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp đã quan tâm tổ chức phòng chống tốt dịch bệnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số... Do đó, trước mắt đã phần nào khắc phục được những khó khăn, góp phần vào việc phát triển chung của thị xã.

*** Một số kiến nghị:**

Vẫn còn tình trạng xả rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sức khỏe của người dân. Một số hộ kinh doanh vẫn buôn bán tại chợ Bình Long lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự và an toàn giao thông.

Nhân dân phường Phú Thịnh kiến nghị via hè đường Nguyễn Du bị các xe tải, xe đầu kéo đậu lên trên vỉa hè, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, người đi bộ, đề nghị xử lý.

Về tình trạng mưa lớn nước trên lộ đổ xuống làm hư hỏng các tuyến đường giao nông thôn của các ấp 17, Thanh Xuân, Thanh Thủy, Vườn Rau thuộc xã Thanh Phú cần có biện pháp xử lý. Đề nghị đối với tuyến quốc lộ 13 giải phân cách cứng, điểm Trường TH Thanh Phú A, xưởng may Kim Đức để tránh gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Một số hộ dân khu vực xa trung tâm như: tổ 7,8 ấp Thanh Thịnh; tổ 6,7,9 Thanh Kiều thuộc xã Thanh Lương hiện nay phải sử dụng điện kéo kè, giá cao nhưng chưa được đầu tư xây dựng lưới điện. Đề nghị sớm có kế hoạch nâng cấp phù hợp, đầu tư xây dựng các lưới điện ở một số khu vực điện quá yếu, người dân phải đi kéo nhờ chịu chi phí cao và không đảm bảo về lâu dài.

Vấn đề tội phạm, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, trộm cắp vật có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2020.... Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường lực lượng và phương tiện cho tổ bảo vệ dân phố đồng thời có giải pháp đồng bộ, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng trên.

Giá cả các mặt hàng quá cao, hàng nông sản đầu ra và giá cả lên xuống thất thường ảnh hưởng phần nào đến đời sống nhân dân. Nhân dân mong muốn Nhà nước cùng các ban ngành, chức năng tìm đầu ra và bình ổn giá cả cho các mặt hàng nông nghiệp.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu !

Trên đây là tình hình Nhân dân và hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021. Ủy ban MTTQVN thị xã tin tưởng và hy vọng

rằng: Các tầng lớp Nhân dân sẽ tích cực ủng hộ các giải pháp mà HDND thị xã khóa XII, kỳ họp lần này thông qua, nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021, xây dựng thị xã Bình Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBMTQVN tỉnh;
- TT. Thị ủy;
- HĐND - UBND thị xã;
- Đại biểu dự kỳ họp HDND thị xã;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Hiền